



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.กระโทก

ที่ นม ๗๓๒๐๑/ ๔๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติการประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดให้ งดรับ" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกระโทก

อ้างถึง สำเนาหนังสือ อำเภอโคกชัยด่วนที่สุด ที่ นม ๐๕๑๘.๔/๑๒๖ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอโคกชัย ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญ เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาล และพันธกิจ "มหาดไทยใสสะอาด" มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริต และโปร่งใส เป็นแบบอย่าง การประพฤติที่ดีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับในจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ จังหวัดนครราชสีมา จึงออกประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดให้ งดรับ" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามแนวทาง ประกาศฯ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น อำเภอโคกชัยจึงขอให้ท่าน ประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ตามรูปแบบที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบตลอดจน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของอบต.

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด อบต.กระโทก จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดให้ งดรับ" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามรูปแบบที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบตลอดจน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### ๓. ข้อเสนอ


เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้  
๓.๑ จัดทำประกาศนโยบายนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy งบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแบบที่จังหวัดนครราชสีมากำหนดและประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ อบต.กระโทก  
๓.๒ แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

-๒-/จึงเรียนมา....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อเสนอ


  
(นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

-เห็นควรพิจารณา

  
(นายพลกฤต วงศ์ศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

-อนุมัติ /แจ้ง

จำสืบเอก

  
(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก



## การประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาตไทยใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้"  
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า จำสืบเอกบุญเยี่ยม หมั่นกระโทก นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกระโทก ขอประกาศว่า องค์การบรหการส่วนต่าบลกระโทก จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรองค์การบรหการส่วนต่าบลกระโทก ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตน อยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัจจวาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปธานรักษาต่อ ยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำสืบเอก

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)

นายกองค้การบรหการส่วนต่าบลกระโทก